

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

(1) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực; công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng nghề tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; (2) Thực trạng việc làm cho người lao động và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay; (3) Giải

pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm, chi sai chế độ...); công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội; giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng. Chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Tham gia trả lời chất vấn

có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Tư pháp; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Buổi chiều, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc với những nội dung trọng tâm: (1) Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các bộ, ngành trong triển khai thực

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030); (2) Chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; (3) Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (4) Việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào

dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng. Chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hứa A Lĩnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

ĐỒNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp hội nông dân; hàng năm, mỗi tổ chức hội cơ sở kết nạp mới 50 hội viên trở lên; phối hợp tổ chức dạy nghề cho trên 800 hội viên/năm; hàng năm, có 95% tổ chức hội cơ sở trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Kiến Xương...

(Tiếp theo trang 1)

Đại hội đã nhất trí đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2023 - 2028: Phần đầu vận động 99% cán bộ, giáo viên nghỉ hưu gia nhập Hội; 100% hội cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, Huyện hội đạt vững mạnh; 100% cán bộ, hội viên giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức nhà giáo, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; 70 - 80% hội viên thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Cựu giáo chức tỉnh và UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ 2018 - 2023.

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ chuyển phát của bưu điện. Trung tâm đã bố trí bàn làm việc, máy tính và cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm cách nộp hồ sơ trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

QUYNH PHỤ

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội người cao tuổi

Sáng ngày 6/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội NCT và triển khai một số chính sách mới về công tác NCT trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu là chủ tịch hội NCT, chi hội trưởng chi hội NCT các xã, thị trấn được thông tin về tình hình NCT hiện nay; các chính sách của Nhà nước đối với NCT; cách tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT; mô hình chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng; cách phòng tránh và điều trị một số bệnh thường gặp ở NCT; chế độ dinh dưỡng, luyện tập hợp lý cho NCT...

Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ hội NCT cơ sở có thêm hiểu biết cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho NCT, các kỹ năng tuyên truyền, vận động tại cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT.

2.621 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Chiều ngày 6/6, Ban tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 huyện Quỳnh Phụ họp triển khai kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 huyện Quỳnh Phụ có 2.621 học sinh đăng ký dự thi; chỉ tiêu tuyển sinh 1.890 học sinh, phân bố đều ở 3 Trường THPT: Quỳnh Côi, Quỳnh Thọ và Phụ Dực, mỗi trường 630 học sinh. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/6 tại 3 hội đồng thi với 110 phòng thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tại cuộc họp, Ban tổ chức kỳ thi đề nghị hiệu trưởng các trường THPT có hội đồng thi xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định; phối hợp với Công an huyện có phương án bảo quản đề thi, bài thi. Các đơn vị, tổ chức, đoàn thể liên quan phối hợp với các hội đồng thi bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra kỳ thi, cung cấp điện ổn định, chuẩn bị đầy đủ nước uống cho cán bộ coi thi và thí sinh; chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

NGUYỄN CƯỜNG

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng ngày 6/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Araviệt, khu công nghiệp huyện Tiên Hải (Tiền Hải) tổ chức tập huấn PCCC và CNCH cho công nhân trong mùa nắng nóng.

Cán bộ, công nhân Công ty đã được cung cấp thông tin về các vụ cháy điển hình thời gian qua, các nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ tại gia đình, khu dân cư, cơ sở tập trung đông người. Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH cơ bản như:

nhận biết và phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố có thể gây cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, sử dụng và thực hành dập tắt đám cháy với thiết bị chữa cháy mô hình, thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc...

Tiếp đó, với tình huống giả định xảy ra cháy tại phân xưởng sản xuất, Công ty đã tổ chức thực hành sơ tán công nhân theo các lối thoát hiểm, lực lượng, phương tiện chữa cháy cơ sở triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp với cơ sở thực tập phương án chữa cháy phân xưởng sản xuất.

MINH HƯNG

THÀNH PHỐ Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454

Sáng ngày 6/6, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 (đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà) được triển khai thực hiện từ năm 2017 với chiều dài 2,9km qua phường Tiên Phong, xã Phú Xuân và xã Tân Bình. Đoạn thuộc địa bàn xã Phú Xuân dài khoảng 1km, thu hồi đất của 74 hộ, 2 đơn vị, số tiền bồi thường, hỗ trợ 34,7 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thời gian qua UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND phường, xã vận động các gia đình chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Qua công tác tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở, cơ bản các hộ dân đã tự nguyện thu hồi tài sản, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đến nay, tuyến đường đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, trên địa bàn xã Phú Xuân còn 1 hộ gia đình, cá nhân không chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cố tình chây ì, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng nên tiến độ thực hiện dự án chậm.



Quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn tuyệt đối, được nhân dân khu vực dự án đồng tình, ủng hộ cao.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình đã triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất của 1 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đúng tiến độ. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn tuyệt đối, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, được nhân dân khu vực dự án đồng tình ủng hộ cao.

MINH NGUYỄN

Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin đại cho đàn chó, mèo thấp

Tổng đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh ước khoảng 117.800 con. Tuy nhiên, công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều chuyển biến tích cực, các địa phương chưa có số theo dõi đàn chó, mèo; tình trạng chó thả rông vẫn diễn ra phổ biến. Đặc biệt, công tác tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo còn thấp: năm 2022 toàn tỉnh tiêm được 64.031 liều vắc-xin dại, đạt 36,1% tổng đàn; từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh mới tiêm được 17.900 liều vắc-xin dại. Nguyên nhân do người nuôi chó, mèo vẫn còn xem nhẹ mức độ nguy hiểm của bệnh dại; chính quyền cơ sở thiếu tích cực, chưa vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo nuôi.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại; giảm thiểu và tiến tới không còn người chết vì bệnh dại, các địa phương cần quản lý đàn chó, mèo nuôi; thống kê, rà soát chính xác hộ nuôi chó, mèo; chỉ đạo lập sổ quản lý chó, mèo, chủ động hỗ trợ công tác tiêm phòng triệt để vắc-xin dại cho đàn chó, mèo. Tổ chức tiêm phòng triệt để vắc-xin dại cho đàn chó, mèo, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại từ 70% tổng đàn trở lên.

NGÂN HUYNH

Sau gần 25 năm hoạt động, tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực Cống Rút, thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm về an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông trên địa bàn. Năm 2022, mô hình được được Bộ Công an ghi nhận, ra thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Ông Nguyễn Đình Hòa, tổ trưởng tổ tự quản cho biết: Chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư. Tổ chức hòa giải ở cơ sở, cấp cứu người bị thương, bảo vệ hiện trường đối với những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Phát hiện và tố giác các loại tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, mô hình tổ tự quản đã mang lại hiệu quả rõ rệt, trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không còn tình trạng ùn tắc giao thông, số vụ va quệt giao thông cũng giảm dần, cung cấp hàng trăm tin có giá trị về hoạt động của tội phạm và tình hình có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự xã hội...

CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ Nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an huyện Hưng Hà đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Công an xã Bắc Sơn (Hưng Hà) hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại cơ sở kinh doanh.

Ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề, vụ việc không để xảy ra "đột xuất, bất ngờ", không để hình thành "điểm nóng" phức tạp về ANTT trên địa bàn. Thông qua các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được Công an huyện triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Đơn vị cũng làm

tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Song song với việc phát huy vai trò của lực lượng an ninh cơ sở, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được đẩy mạnh, quá nhiều sâu thiết thực, hiệu quả, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm... góp phần

ổn định ANTT ngay từ địa bàn cơ sở. 5 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ việc đạt trên 90%, trọng án đạt 100%, không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng, nhóm có tính chất nguy hiểm cao, tội phạm. Công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng và chức vụ có nhiều chuyển biến tích cực, phát hiện, xử lý 10 vụ, 14 đối tượng; đã bắt, khởi tố 29

TRỊNH CƯỜNG